

Bến Tre: Phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

11:02 16/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong 6 tháng cuối năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre yêu cầu phải duy trì số người tham gia hiện tại và phát triển thêm ít nhất 26.719 người tham gia bảo hiểm xã hội (trong đó, ít nhất 12.444 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện), 26.951 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 56.074 người tham gia bảo hiểm y tế. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, do Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tổ chức sáng 15/7.

Ông Dương Văn Thắng, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết, thời gian tới sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các cấp triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia, thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch truyền thông, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tốt công tác phục vụ, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia, thụ hưởng, đáp ứng cao nhất sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngành chức năng tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu về chính sách và dễ dàng liên hệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.



Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre tiếp nhận 490 triệu đồng từ 18 đơn vị ủng hộ mua thẻ BHYT tặng cho người dân thuộc hộ cận nghèo năm 2025

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre đề nghị Sở Y tế tập trung chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhất là tuyến y tế cơ sở để phục vụ nhân dân; chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội và cơ quan liên quan tăng cường tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua thanh, kiểm tra việc quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ; đảm bảo cân đối quỹ trên địa bàn.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cần thường xuyên cập nhật số lượng doanh nghiệp được cấp phép đang hoạt động và người lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để kịp thời hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Sở cần tăng cường thanh, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 112.285 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong 99.668 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 12.617

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 14,54%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm 11,79% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.196.568 người, đạt 92,19% dân số toàn tỉnh, 100% người thuộc hộ cận nghèo toàn tỉnh đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2024.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ben-tre-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen>